

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 22 กันยายน 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. "ฟาร์มเมอร์ไทย" รวยใหญ่ แต่เกษตรกรยังมีนยระดับอะไรใน 4.0	ไทยรัฐ
2. คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย: Smart Farmer ชาวนาไทย 4.0 แต่ยังยากจนเหมือนเดิม	ไทยรัฐ
3. ระดมผู้จัดการแปลงใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ พัฒนางานแปลงใหญ่	ไทยโพสต์
4. เกษตรกรไทยปรับตัว สู้ยุคสมาร์ทฟาร์มเมอร์	มติชน
5. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ลงนาม	สยามรัฐ
6. เกษตรฯ เรียกระดมพลเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนงานหวังพัฒนาศูนย์และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง	ไทยโพสต์
7. 'ฉัตรชัย'เครื่องร้อนถกไอยูยู ทำงานเชิงรุกไม่รอมาตรวจ/ส่งออกประมง 7 เดือนยอดพุ่ง	ฐานเศรษฐกิจ
8. ก.อุตสาหกรรมฯ กำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบใหม่	ประชาชาติธุรกิจ
9. เร่งอบรมอาชีพเสริมชาวสวนยางสร้างความยั่งยืน-เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร	แนวหน้า
10. มันสำปะหลังราคาต่ำสุดรอบ10ปี	ข่าวสด

\*\*\*\*\*

## "ฟาร์มเมอร์ไทย" รายใหญ่

### ● แต่เกษตรกรยังมีนัยระดับอะไรใน 4.0

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภายใน 5 ปี สศก.ตั้งเป้ายกระดับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็น "สมาร์ทฟาร์มเมอร์" หรือผู้นำด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประเด็นหลักคือ รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ปี โดยเกษตรกรต้องมีทั้งคุณสมบัติ อาทิ ต้องเป็นต้นแบบ ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งต้องผ่านการอบรมมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) หรือมาตรฐานอื่นๆ โดยเข้าถึงแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยสมาร์ตโฟนได้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรกรรม

นายกำปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีการสำรวจเกษตรกร จ.ลพบุรี พบว่าเกษตรกรมีรายได้และรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 372,703 บาท/ปี รายจ่ายภาคเกษตร 115,490 บาท/ปี รายได้ภาคเกษตรสุทธิ 257,213 บาท/ปี รายได้นอกภาคเกษตร 146,149 บาท/ปี รายจ่ายนอกภาคเกษตร 257,056 บาท/ปี รายได้นอกภาคเกษตรสุทธิยังติดลบที่ 110,908 บาท/ปี และมีรายได้ครัวเรือนสุทธิ 146,307 บาท/ปี และจากปัญหาที่พบเกษตรกรมีสมาร์ตโฟนแต่ยังใช้แบบปุ่มกด ไม่มีแอปพลิเคชัน หรือมีแต่ไม่ได้นำมาใช้ในการเกษตร

"ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เป็นประเด็นที่น่าห่วงหากจะก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภาคเกษตรอาจยังไม่มีความพร้อมเนื่องจากการต่อยอดรุ่นสู่รุ่นของอาชีพเกษตรกรมีน้อยลง รัฐต้องผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะประสบความสำเร็จมาเป็นแบบอย่าง ในการสร้างแรงจูงใจให้มาทำกรเกษตรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสำรวจความพร้อมภาคเกษตรยังอยู่ที่ระดับปานกลาง 2.0 เท่านั้น".

## “ลม เปลี่ยนทิศ” ...สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ชาวนาไทย 4.0 แต่ยังคงจนเหมือนเดิม น.5



### Smart Farmer ชาวนาไทย 4.0 แต่ยังคงจนเหมือนเดิม

มี ชาวเล็กๆ ขึ้นหนึ่งจาก *สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.* รายงานว่า *คุณภูมิศักดิ์ ราศรี* ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน *กระทรวงเกษตรฯ* ได้เข้าไปห้องลึกลับความรู้แก่เกษตรกรผ่าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ ส่งผลให้ เกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือน ผันตัวเองเป็น *Smart Farmer* ร้อยละ 10 (ผมขอแปลว่า “เกษตรกรผู้ฉลาด” ก็แล้วกันนะครับ ถ้าไปแปลว่า “เกษตรกรอัจฉริยะ” เต็มใจจะเวอร์เกินไป) และได้ตั้งเป้าให้ปี 2559 มี *Smart Farmer* เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20

ผมอ่านข่าวไปถึงที่ไปมหัสจรรย์กับความสามารถอันสุดยอดของกระทรวงเกษตรฯ

การทำให้ เกษตรกรกว่า 6 ล้านครัวเรือน กลายเป็น *สมาร์ท ฟาร์มเมอร์* ได้ถึงร้อยละ 20 หรือ 1 ด้าน 2 แสนครัวเรือน ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน ภายใต้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ต้องถือว่า *กระทรวงเกษตรฯ* เก่งมากๆ เก่งสุดยอด น่าจะเก่งที่สุดในโลก

เมื่อ เกษตรกรไทย ก้าวเข้าสู่ *ไทยแลนด์ 4.0* แล้ว *คุณภูมิศักดิ์* บอกว่า จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยปีละ 180,000 บาท จากปัจจุบัน

120,000 บาท เท่ากับมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 50% ของรายได้เดิมเลยทีเดียว

ถ้าเป็นอย่างนี้จริง เกษตรกรหายจนแน่นอน ผมก็อยากให้เกษตรกรไทยร่ำรวย โดยเฉพาะ “ชาวนา” จะได้พ้นไปจากความยากจนเสียที *ไม่ต้อง* แหงนหน้าพึ่งฟ้ารอฝนทุกปี

ไม่ต้องแบมือรอรับเงินช่วยจากรัฐบาลทุกปี จนกลายเป็นช่องทางไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง

เกษตรกรไทยกว่า 6 ล้านครัวเรือนจะฉลาดขึ้นอย่างฉับพลัน หลังได้รับองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ จนสามารถบรรลุธรรมกลายเป็น *Smart Farmer* ไปในเวลาเพียงไม่กี่เดือนถึง 1.2 ล้านครัวเรือนจริงหรือไม่ ผมไม่ทราบ แต่ภาวนาอยากให้เป็นความจริง ชาวนาไทยผู้ยากไร้มาราธอนจะได้พ้นจากความยากจนเสียที

แต่วันจันทร์ที่ 19 กันยายนนี้เอง *ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์* รองนายกฯ เพิ่งเรียกประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจในกำกับ เพื่อประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส 3 ไตรมาส 4 *คุณอภิศักดิ์ ดันดี* รัฐมนตรีคลัง เปิดเผยหลังการประชุมว่า *พบว่ากลุ่มเกษตรกรยังนำเป็นหัว*

*ราคาสินค้าเกษตรยังอ่อนตัว* จึงมอบให้กระทรวงการคลังไปหามาตรการช่วยเหลือ 2 เรื่อง คือ *ลดรายจ่าย* และ *เพิ่มรายได้* ผ่าน *ธ.ก.ส.* เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยจะเสนอ ครม.สัปดาห์นี้

แสดงว่าชาวนาปีนี้อย่างจนอยู่มาก จนไร้สภาพคล่อง ในขณะที่ *คุณสุทัศน์ เอียวลาช* ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ก็เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จะออกมาตรการเพิ่มเติม นอกเหนือจากการให้เงินช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท คือ *โครงการสินเชื่อรอกการขายข้าวเพื่อพุงราคาข้าววงเงิน 24,000 ล้านบาท* แบ่งเป็น *วงเงินฝากเก็บข้าวในยุ้งฉาง 1,500 ล้านบาท* และ *วงเงินสินเชื่อรอกการขายข้าว 23,400 ล้านบาท* เบื้องต้นตั้งเป้ารับข้าวเข้าโครงการ 1 ล้านตัน

เมื่อดูจากสองข่าวนี้แล้วจะเห็นว่า *การช่วยเหลือชาวนายังมีรูปแบบเหมือนเดิม* แต่วิธีการเปลี่ยนไป ชื่อโครงการเปลี่ยนไป เพื่อให้แตกต่างจาก *โครงการประชานิยม*

สองปีที่ผ่านมา ผมไม่รู้ว่ามีรัฐบาลใช้เงินช่วยเหลือชาวนาไปกี่แสนล้านบาทแล้วแต่ชาวนาก็ยังยากจนเหมือนเดิมผมก็ได้แต่หวังว่า *Smart Farmer 1.2 ล้านครัวเรือน* ของ *กระทรวงเกษตรฯ* ที่เกิดขึ้นในปีนี้จะสามารถช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจากความยากจนในฤดูกาลปลูกข้าวปีนี้ได้ เพราะ เป็นเกษตรกรผู้ฉลาด *Smart Farmer* แล้ว จะได้เป็นชาวนาค้าวอย่างให้ชาวนาคนอื่นปฏิบัติตามอีกไม่กี่เดือนก็ถึงรู้ผลเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวใหม่ผมขอเอาใจช่วยครับหวังว่าจะจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

## ระดมผู้จัดการแปลงใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์พัฒนางานแปลงใหญ่

นายสงกรานต์ ภัคดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของภาคการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งต่างคนต่างผลิต ประสบปัญหาในการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตร เนื่องจากขาดการจัดการการผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายในเรื่องการจัดการทำแปลงการเกษตรขนาดใหญ่ โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรและพื้นที่การผลิต มีผู้จัดการพื้นที่เป็นผู้บริหาร

จัดการแปลงร่วมวางแผนการผลิตและการตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรรายย่อยให้สามารถผลิตสินค้าเกษตร บริหารจัดการการผลิต การตลาด รวมทั้งบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต บริหารจัดการการผลิตและการตลาดเองได้เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการ

ดำเนินงานในปี 2560 ต่อไป

ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับเกษตร” โดยนายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการอภิปรายคณะเรื่อง “การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประสบการณ์และการท้าทาย” จากเกษตรกรอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2560.



ลดต้นทุนการผลิต และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ต้นแบบ (เกษตรกรอำเภอ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และระดับเขตในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 180 คน ได้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การดำเนินงาน ตลอดจนการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ร่วมกัน การสรุปผลงานในปีที่ผ่านมา และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดแผนการ

## เกษตรกรไทยปรับตัว สู้อยู่คสมาร์ทฟาร์มเมอร์

นายกำปนท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจภาคเกษตรไทยกับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยสัมภาษณ์เกษตรกร 741 รายใน จ.ลพบุรี พบว่ามีเกษตรกร 654 รายกำลังปรับตัวสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (สมาาร์ทฟาร์มเมอร์) โดยมีอายุเฉลี่ย 56.1 ปี ทำเกษตรมา 32.7 ปี มีที่ดิน 16.1 ไร่ ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 17.7% เพื่อหาข้อมูลการผลิต มีรายได้เฉลี่ย 221,735 บาทต่อปี รายจ่าย 84,861 บาทต่อปี และมีรายได้ครัวเรือนสุทธิ 59,626 บาทต่อปี และพบว่าเกษตรกรยกระดับเป็นสมาาร์ทฟาร์มเมอร์แล้ว จะมีสัดส่วนรายได้สุทธิมากกว่าเกษตรกรที่ยังไม่เป็นสมาาร์ทฟาร์มเมอร์เห็นได้ชัดเจน

น.ส.จรรยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ผลสำรวจสะท้อนว่าเกษตรกรอยู่ในยุคเทคโนโลยี 2.14 จากยุค 4.0 ถือว่าสอบผ่าน แต่สำรวจเพียงจังหวัดเดียว สศก.จึงสั่งการให้สำรวจเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าจะยกระดับเกษตรกรไทยให้สมาาร์ทฟาร์มเมอร์ทั้งหมดหรือเข้ายุค 4.0 ในปี 2579 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรเป็น 1.8 แสนบาทต่อคนต่อปี หรือเดือนละ 1.5 หมื่นบาทต่อคน จากปัจจุบัน 1.2 แสนบาทต่อคนต่อปี หรือเดือนละ 9,000-10,000 บาทต่อคน

## สังคม สยามรัฐ



↑ ลงนาม... เลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และ  
พรพนพิมล ชัยญานวัตร ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมลงนามใน  
สัญญาเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับการ  
ตรวจอากาศชั้นบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง ที่สำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร บางเขน เมื่อวันก่อน

## เกษตรฯ เรียกระดมพลเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ฯ ทั่วประเทศขับเคลื่อนงานหวังพัฒนาศูนย์และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ขึ้นจำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่เกิดจากปัญหาความต้องการของชุมชน ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและได้รับการสนับสนุนความรู้จากหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบในลักษณะของ

เกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับไร่นาของตน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ศพก. กระทรวงเกษตรฯ จึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเน้นความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายและสมาชิกภายในเครือข่าย โดยมีการสร้างองค์กร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ ศพก. และเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดการระดมทรัพยากรบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ศพก. ในระดับต่างๆซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จาก ศพก. นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในการสัมมนาครั้งนี้มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบจาก ศพก. จำนวน 882 คนเกษตรอำเภอ 882 คนเกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการเกษตร ภาคธุรกิจเอกชนและสถาบันเกษตรกร สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน โดยรูปแบบสัมมนาแบ่งเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการสร้างเครือข่ายการแบ่งกลุ่มอภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับเขต และระดับจังหวัดการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของ ศพก. เป็นต้น.

# 'ฉัตรชัย' เครื่องร้อนนกไก้อยู่

## ทำงานเชิงรุกไม่รอมาตรวจ/ส่งออกประมง 7 เดือนยอดพุ่ง



• พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

“ฉัตรชัย” เครื่องร้อนไม่รอให้อัยมาตรวจประเมินไอ้อยู่เดือน พ.ย. แย้มเตรียมนำคณะบินแจงผลงานล่วงหน้า หวังปลดใบเหลืองโดยเร็ว ด้านอธิบดีประมงระบุอัยสูงสัญญาณเชิงบวก แต่คงต้องใช้เวลาแก้ปัญหา เอกชนเห็นพ้องไทยแก้ปัญหาได้เร็ว หวังได้รับข่าวดีเร็วๆ นี้ ขณะตัวเลขส่งออกสินค้าประมง 7 เดือนปี 59 มูลค่าพุ่ง 5.2 หมื่นล้านบาทโตกว่า 14% บ่งชี้คู่ค้าเชื่อมั่นไทยแก้ไอ้อยู่

จากการที่ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้เปิดประเด็น “น้บถอยหลังอัยประเมินไทย” แก้อ้อยู่เข้าตาหรือไม่ โดยเตรียมต้อนรับคณะอัยถกผลประเมินในวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2559 ในฉบับที่ 3,193 วันที่ 18-21 กันยายน 2559 นั้น

ต่อกรณีดังกล่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” โดยกล่าวว่า “ผมไม่รอ จะเดินทางไปคุยและอยากไปแลกเปลี่ยนให้ทางอัยเห็น

ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาของไทยว่าเราแก้ไขปัญหาอะไรไปแล้วบ้าง แล้วจะมีอะไรให้เรานำมาแก้ไขปัญหาต่อ” ทั้งนี้จะนำทุกอย่างไปเสนอทางกรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเลและการประมงของสหภาพยุโรป (อียู) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในเร็วๆ นี้

เช่นเดียวกับ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ที่กล่าวว่า จากสัญญาณที่ทางคณะอัยได้มาพูดคุยครั้งล่าสุดและระบุแนวทางแก้ปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย(ไอ้อยู่)ของไทยถูกต้อง และให้เวลาดำเนินการต่อแล้วถือเป็นแนวโน้มที่ดี แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลา เช่นนอร์เวย์ใช้เวลาแก้ปัญหาถึง 25 ปี จึงสำเร็จ ทั้งนี้หากพิจารณา พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ให้ดี จะเห็นว่ายังมีอีกหลายเรื่อง



# ก.อุตฯกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบใหม่

ก.อุตฯเจอบรรณาคาเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มขั้นต่ำ 18% ต้นโรงงาน A-B สู้อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลหวังได้ส่งเสริมการลงทุนเพิ่ม

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 มีมติเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาด้านทุนการผลิตน้ำมันปาล์มที่มีราคาสูง และเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล (Oleo Chemical) โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ออกประกาศกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มขั้นต่ำ เพื่อให้

เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การออกประกาศกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม จะกำหนดให้โรงงานปาล์มน้ำมันแบบหีบทะเลลายสกัดเปียกด้วยไอน้ำ (โรงเกรด A) ต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 18% และโรงงานปาล์มน้ำมันแบบรวมสกัดแห้ง (โรงเกรด B) ต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 30% จากปัจจุบันเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มอยู่ที่ 14-15% เท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกมักตัดผลปาล์มดิบหรือตัดก่อนเวลา รวมถึงการทำให้ปาล์มร่วงจากต้นโดยผิดธรรมชาติ ทำให้ผลผลิตที่ส่งเข้าสู่โรงงานมีคุณภาพต่ำ ซึ่งส่งผลให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม การออกประกาศกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มขั้นต่ำ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และกรรมการประกอบด้วย อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์ เป็นต้น โดยแต่ละจังหวัดสามารถพิจารณากำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันแตกต่างกันตามสถานการณ์การผลิตและสภาพอากาศ รวมถึงกำหนดระยะเวลาในการออกประกาศต้องเปลี่ยนแปลงทุก



**เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม** - ในยุทธศาสตร์พัฒนาปาล์มน้ำมันสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์ปาล์ม 20 ปีนับจากปี 2559-2579 โดยจะต้องพัฒนาคุณภาพปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มสูงขึ้นจาก 17% เป็น 20%

1 เดือน หรือทุก 3-6 เดือน

แนวทางดังกล่าวจะต้องเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เห็นชอบก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ โดยในส่วนของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วจะให้เวลาปรับตัวก่อน เนื่องจากต้องลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่โรงงานสกัดที่เกิดขึ้นใหม่ต้องดำเนินการตามประกาศทันที นอกจากนี้ได้กำหนดบทลงโทษโรงงานที่ไม่ดำเนินการตามประกาศ และในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะต้องถูกตัดราคารับซื้อตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ต่ำลง เพื่อให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ปัจจุบันโรงงานน้ำมันปาล์มทั่วประเทศประมาณ 145 โรงงาน เป็นโรงงานประเภท A จำนวน 84 โรงงาน โรงงาน B จำนวน 61 โรงงาน

“หากออกประกาศนี้จะส่งผลดีในการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล ซึ่งทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพิ่มขึ้น เพราะโอเลโอเคมีคอลมีกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผลิตสินค้าใหม่ที่เป็นนวัตกรรมอย่างเครื่องสำอาง ยา สารแทนปีโตรเคมี รวมถึงหม้อแปลงและเครื่องยนต์

ไม่ใช่แค่น้ำมันบริโภคเท่านั้น”

ด้านนายเอกภัทร วังสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า หากเกษตรกรและโรงงานสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มขึ้นได้ทุก ๆ 1% ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบปาล์มถึง 3,200 ล้านบาทจากผลผลิตปาล์มทั่วประเทศ 12 ล้านตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) อยู่ที่ 25 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะทำให้โรงงานสกัดมีต้นทุนถูกลง และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มมีรายได้สูงขึ้น

ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค และการผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซลเท่านั้น เมื่อเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่ได้จากน้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มนำไปสกัดให้ได้กรดไขมัน เช่น กรดลอริก และกรดไมริสติก ที่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตสบู่ เครื่องสำอาง ยา ยางรถยนต์ สิ่งทอ พลาสติก สารเติมแต่งอาหาร สารหล่อลื่นในแท่นขุดเจาะ สารแทนปีโตรเคมี เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีวัตถุดิบเพียงพอรองรับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะนำร่องกำหนดโรงงานจ.ภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูลก่อน

ต้องดำเนินการ ดังนั้นจึงขอให้ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบเข้าใจ

“หน้าที่ของข้าราชการไม่ใช่ห้ามเอกชนทำธุรกิจ แต่เป็นการส่งเสริมให้ทำธุรกิจภายใต้กฎกติกาที่เท่าเทียมกัน และมีความปลอดภัยของผู้บริโภค วันนี้จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดนอกกรอบที่ต้องผลักดันการแก้ปัญหาให้สำเร็จ ขณะนี้ก้าวไปมากแล้ว มีแพปลา ที่มาจกดทะเลเบียนในระบบของกรมประมง จำนวน 900 แพ อยู่ใน 22 จังหวัดชายทะเล ในส่วนของภาครัฐต้องการสนับสนุนให้เอกชนแข่งขันได้ ไม่ใช่เป็นตัวขวาง หรือขัดขวางการทำงานของเอกชน ในส่วนของกรมพร้อมที่จะสนับสนุน”

ดร.ผนิศวรร ชำนาญเวช นายกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยกล่าวว่า การแก้ปัญหาประมงของไทยถือว่าใช้เวลาแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีความก้าวหน้ามาก จะเห็นว่าการนำเรือที่ไม่ถูกต้อง ก็ตัดออกจากระบบ หากเปรียบเทียบกับประเทศที่โดนใบเหลืองด้วยกันนับว่าไทยแก้ปัญหาได้รวดเร็วมาก เอกชนก็หวังว่าการที่อูยูจะมาประเมินไทยในสิ้นปีไม่น่าเลวร้าย คาดหวังจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมประมงไทย อย่างไรก็ดีจุดอ่อนที่ภาครัฐควรปรับปรุง เช่น ระบบเทคโนโลยี และข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก หรือข้อมูลระบบแพปลา 900 แห่งควรจัดเก็บในฐานข้อมูล สามารถที่จะให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์ได้ด้วย ไม่ควรที่จะปิดเป็นความลับ

สอดคล้องกับ ดร.ชรินทร์

ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ที่กล่าวว่า ธุรกิจไทยควรที่จะเปิดเผยแบบโปร่งใส ทุกขั้นตอนไม่ใช่มัวห่วงแต่กลัวว่าสรรพากรจะตรวจสอบเรื่องการเสียภาษี แต่ ณ วันนี้ควรมีการตรวจสอบว่ามีการจับปลาที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในระบบเท่าไร ขณะที่ในส่วนของภาครัฐก็ควรสอดคล้อง

ส่งเป็นหูเป็นตาให้ด้วย ไม่ใช่ที่จะไปปกป้องเอกชน และเงินส่วนนี้ในแต่ละปีจะหล่นหายจากระบบตรวจสอบไม่น้อย หากนำกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมประมงจะช่วยได้อีกมากมีไม่น้อย ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ควรเปิดเผยอย่างน้อยเอกชนจะได้นำมาเป็นฐานในการประเมินทั้งการผลิตและการตลาด นี้แหละจะทำให้ไทยเข้าสู่ปฏิรูปประมง 4.0

ด้านแหล่ง

ข่าวจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยข้อมูล การส่งออกสินค้าประมงไทย

ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2559 ว่า มีการส่งออกสินค้ากุ้ง ปลาหมึก และปลาปริมาณรวม 2.79 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 5.25 หมื่นล้านบาท โดยในแง่ปริมาณขยายตัวลดลง 3.75% ส่วนด้านมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

# เร่งอบรมอาชีพเสริมชาวสวนยาง สร้างความยั่งยืน-เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. จังหวัดต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างเร่งจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจและเทคนิค แนวทางการบริหารจัดการแบบมืออาชีพให้ประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ กยท. ได้ร่วมดำเนินการกับกรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์ราคายางตกต่ำในปี 2557 โดยให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยยื่นขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมตามศักยภาพของตนเอง และตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท ปรากฏว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจเข้าร่วมโครงการและได้รับการพิจารณาให้สินเชื่อแล้วประมาณ 130,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ในช่วงการอบรมถ่ายทอดความรู้และการวางแผนธุรกิจให้กับเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อดังกล่าว เพื่อให้

เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเสริม โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2562

สำหรับอาชีพเสริมที่เปิดอบรมนั้น จะนำไปตามที่อาชีพที่เกษตรกรได้ระบุไว้ใน การยื่นขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ซึ่งจะมีทั้งด้าน ปศุสัตว์ ด้านพืช ด้านประมง และด้านอื่นๆ กยท. ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น ในการจัดหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ จนประสบผลสำเร็จ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งเยี่ยมชม ดูงานการประกอบอาชีพเสริมนั้นๆ ของเกษตรกรตัวอย่าง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมได้จริง และลดความเสี่ยงที่จะไม่ประสบผลสำเร็จได้

## มันสำปะหลังราคาต่ำสุดรอบ10ปี

นครราชสีมา - นายธีระชาติ เศษกระโทก เลขานุการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ายื่นหนังสือผ่านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้นำข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ เสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้เร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้

ปัจจุบันราคารับซื้อหัวมันสดอยู่ที่ราคา กิโลกรัมละ 1.30 บาท หัวมัน 25% กิโลกรัมละ 1.60 บาท ซึ่งตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่เกษตรกรต้องการราคารับซื้ออยู่ที่ 2.30 บาท ปัจจุบันต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังอยู่ที่ กิโลกรัมละ 1.90 บาท หากรัฐบาลไม่กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศจะหารอถึงแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในเร็ว ๆ นี้